



## Bài phát biểu của Công ty Cổ phần Bình Hà Quảng Trị tại hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Quảng Trị năm 2016

Thứ sáu - 15/04/2016 04:57



### BÀI PHÁT BIỂU CỦA CÔNG TY CP BÌNH HÀ QUẢNG TRỊ TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ I

Công ty Bình Hà (sau đây gọi là "*Công ty Bình Hà*") là một thành viên thuộc Tập Đoàn An Phú, một tập đoàn có tiềm lực tài chính vững mạnh, giàu kinh nghiệm trong việc triển khai các Dự án nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc - lĩnh vực được Chính Phủ đặc biệt khuyến khích đầu tư. Các dự án của Công ty đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao của Israel, Úc, Newzeland trong lĩnh vực nuôi bò công nghiệp. Công ty Bình Hà đã và đang triển khai dự án chăn nuôi bò công nghiệp tại các tỉnh Hà Tĩnh, Đaklak, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Bình Định với quy mô đàn bò lên tới hơn 500.000 con bò thịt và bò sinh sản và tổng quy mô đầu tư lên tới hơn 10 ngàn tỷ đồng. Các Dự án của Công ty Bình Hà đều được triển khai một cách nhất quán, quyết liệt, đảm bảo bảo đúng tiến độ, chưa có dự án nào bị chậm tiến độ hoặc lùi thời hạn cam kết.

Quảng Trị là một vùng đất có bề dày lịch sử, là vùng đất địa đầu đã chịu nhiều đau thương và mất mát nhất trong chiến tranh Việt Nam. Quảng Trị có vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông-Tây. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã nhìn thấy vùng đất này có nhiều tiềm năng, môi trường đầu tư đã được cải thiện, lãnh đạo các cấp của tỉnh đã chủ động tìm kiếm, tiếp xúc và mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng. Đó là sự "cam kết chính trị" rất đáng khen ngợi.

Trong suốt thời gian vừa qua, Công ty Bình Hà đã phối hợp cùng với các chuyên gia đến từ Úc, Newzeland tiến hành nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai dự án nuôi bò công nghiệp tại Quảng Trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vùng đất của các huyện Hướng Linh, nơi có quỹ đất lớn, tập trung, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi và vị trí đặc biệt để phát triển nuôi bò công nghiệp với quy mô đến 350.000 con. Trong khi tổng quy mô đàn bò của toàn tỉnh mới chỉ đạt khoảng 60.000 con. Mặt khác gần như toàn bộ nguồn cung nông sản của địa phương cho dự án, đều có sẵn như: bắp, sắn, đậu phụng, rơm, chuối, bã sắn, hèm bia, vôi bột...

Dự án nuôi bò công nghiệp Khe Sanh của Công ty đã được UBND tỉnh cho phép thực hiện tại các xã Hướng Linh, Hướng Sơn, Tân Lập với quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 khoảng 3000ha. Công suất thiết kế: 100,000 con bò trong đó: Bò sinh sản: 40,000 con. 60,000 con bò thịt để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Quy mô kiến trúc xây dựng: 390,000m<sup>2</sup>. Thời gian thực hiện và hoàn thành giai đoạn 1 trước 31/12/2016.

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện trong năm 2017 để hoàn thành chuỗi giá trị khép kín từ lai tạo giống bò, chăm nuôi, chế biến thịt bò tươi-sạch, xuất khẩu và bán sản phẩm sau cùng đến tận tay người tiêu dùng.

Ngoài ra, trong giai đoạn này sẽ tiến hành đầu tư các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Nhà máy giết mổ theo tiêu chuẩn châu Âu. Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh.

Dự án đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân địa phương, sự điều chỉnh- đồng bộ các chính sách thu hút-ưu đãi đầu tư của Tỉnh Quảng Trị. Các cơ quan quản lý địa phương từ UBND tỉnh đến cấp xã đã luôn sát cánh cùng doanh nghiệp để tuyên truyền vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh và kịp thời các vướng mắc. nên chỉ trong 50 ngày, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục liên quan đến cấp đất và giải phóng mặt bằng. Như vậy, so với các tỉnh khác mà Công ty đã đầu tư thì Quảng Trị đã xác lập một kỷ lục về giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư.

Dự án chăn nuôi bò công nghiệp Khe Sanh tại tỉnh Quảng Trị khi đi vào hoạt động sẽ là một mô hình HTX kiểu mẫu. Khai thác tối đa và hợp lý tiềm năng đất đai của địa phương. Làm thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống của nhân dân. Dự án bao tiêu toàn bộ nông sản của địa phương đồng thời sẽ cung cấp nguồn phân vi sinh chất lượng cao, giá rẻ cho nông dân. Dự án sẽ đóng góp cho ngân sách trung bình hàng năm tương đương 15 triệu USD. Dự án tạo việc làm ổn định với thu nhập khá cho khoảng 3,000 lao động địa phương.

Tuy nhiên, không thể không nói đến những khó khăn khi Công ty Bình Hà triển khai Dự án tại tỉnh Quảng Trị. Vùng dự án có đến 98% đồng bào Vân Kiều sinh sống trong đó hơn 95% là hộ nghèo và cận nghèo. Đồng bào có những phong tục, tập quán, ngôn ngữ và văn hóa riêng nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có tay nghề trong việc triển khai Dự án. Mặt khác, Quảng Trị chưa có cảng biển nước sâu, trong khi gần như là toàn bộ bò sinh sản và bò thịt của dự án, đều phải nhập khẩu qua các cảng biển của Thừa Thiên Huế hoặc Hà Tĩnh, làm tăng chi phí sản xuất. Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật kết nối dự án với khu vực là rất kém, làm tăng chi phí đầu tư ngoài hàng rào, làm tăng tổng mức đầu tư. Dự án nằm trong vùng ô nhiễm bom mìn nặng nhất của Việt Nam, các chi phí rà phá bom mìn cũng là nguyên nhân tăng các chi phí đầu tư. Do đó, để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa trong việc triển khai Dự án tại tỉnh Quảng Trị, tại Hội nghị ngày hôm nay Công ty Bình Hà kính đề nghị các Cấp/ngành xem xét các đề xuất:

**-Sớm bổ sung và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nuôi bò công nghiệp, quy hoạch các vùng chuyên canh trồng cỏ, trồng bắp, trồng sắn, trồng mía...để phục vụ dự án.**

**-Có văn bản đề nghị các Bộ sớm ban hành các chính sách giao, cho thuê rừng nghèo kiệt để nuôi bò sinh sản bán tự nhiên dưới tán rừng.**

**-Hỗ trợ các hạng mục đầu tư ngoài hàng rào, để kết nối Dự án với hệ thống giao thông khu vực, các cảng biển, cửa khẩu quốc tế.**

**-Các thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Trị dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn một số bất cập cần tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh so với các tỉnh thành trên cả nước;**

**-Hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho người dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số để góp phần vào việc nâng cao chất lượng người lao động trên địa bàn tỉnh.**

**Nếu khắc phục và tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc theo đề nghị trên, chúng tôi tin tưởng rằng tỉnh Quảng Trị thành công trong lĩnh vực thu hút đầu tư.**

**Tại Hội Nghị ngày hôm nay, Công ty Bình Hà, với tư là một đơn vị đang nhận được hiệu quả tích cực từ sự đổi mới, cải cách hành chính của tỉnh, đề nghị và mời gọi những nhà đầu tư có mặt tại Hội nghị này, hãy cùng với chúng tôi, mạnh dạn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Đề nghị các cơ quan truyền thông hãy tích cực quảng bá, tuyên truyền sâu rộng để hút nhiều hơn nữa những nhà đầu tư, khách du lịch đến với tỉnh Quảng Trị.**

**Một lần nữa, thay mặt cho Công ty Bình Hà, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào đến toàn thể quý vị đại biểu có mặt tại Hội nghị ngày hôm nay.**

***Xin trân trọng cảm ơn.***

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá



Click để đánh giá bài viết

[Tweet](#)

Ý kiến bạn đọc

Sắp xếp theo bình luận mới

Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này

### Những tin mới hơn

- > Phát biểu của ông Pakom tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016 (16/04/2016)
- > Du lịch hoài niệm - Điểm nhấn trong thúc đẩy liên kết phát triển du lịch Quảng Trị - TS. Nguyễn Quốc Hưng (16/04/2016)
- > Phát biểu của Ông Atsusuke Kawada - Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO Hà Nội (15/04/2016)
- > Lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Trị - TS Trần Du Lịch (15/04/2016)
- > Phát biểu của Công ty Tân Hoàn Cầu (15/04/2016)

### Những tin cũ hơn

- > “Lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Trị trong xu thế hội nhập và phát triển” - PGS. TS. Trần Hoàng Ngân (15/04/2016)
- > Hãy làm cho Quảng Trị hóa thành đất thiêng của loài người - PGS.TS. Trần Đình Thiên (15/04/2016)

Trang chủ

Tin tức hội nghị

Bài phát biểu của Lãnh đạo

Tham luận của các đại biểu

Thành phần khách mời

Chương trình hội nghị


Báo chí viết về Hội nghị

Video Quảng Trị tiềm năng cơ hội đầu tư

Tập sách Quảng Trị tiềm năng và cơ hội đầu tư



 QR-code

 Đang truy cập: 2

Thiết kế và phát triển: Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị

ĐC: 45 Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị

ĐT: 0533.854486 - Fax: 0533.553350

Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn

Website: tinhoc.quangtri.gov.vn

